
Símafundur 5. November 2020 kl 1930. 

Mættir eru.  Jón Þorberg, Randi, Jóhann G, Ágúst, Valdimar Ólafsson, Reynir og Sigurður Sig. 

1 . Valdimar fyrir hönd fræðslunefndar 

2. Frestun aðalfundar 

3 Samstarf við FEIF 

 

1. Valdimar fer yfir hugmundir að efni fyrir fræðslu í formi fyrrilestra og sýnikennslu rafrænt, 

sem dómarar geti keyft sér aðgang að. Stjórnin er sammála um að þetta er frábær hugmynd, 

og vilja kynna sér efnistök nánar.  

2. Frestun  aðalfundar rædd, ákveðið að stefna á að halda hann um miðjan Janúar.  

Æskilegt að stjórn nái að hittast 1 sinni fyrir jól ef aðstæður leyfa. 

3. Farið stuttlega yfir komandi viðræður um samstarf við FEIF. Nefnd hefur verið skipuð sem 

vinnur þetta mál áfram, Jón Þorberg formaður, Valdimar formaður fræðslunefndar, Ágúst og 

Oddrún Ýr fulltrúi frá LH. Sendur verður póstur til Alexöndru Montan fulltrúa FEIF með 

nokkrum áherslum frá GDLH til þess að fara að koma af stað samtalinu milli GDLH og FEIF. 

 

  

 

 

Fundi slitið.  


